



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 28 กันยายน 2566

เรื่อง	สื่อ
1. ภาพข่าว: พิษอนาคต	มติชน
2. ภาพข่าว: พิษแห่งอนาคต	ข่าวสด
3. นายกษารุดพึงสถานการณน้ำ ขอขรก.ทำงานแบบลิมเหนื่อย	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
4. 'นายกษารุด'เข้ากรมชลฯติดตามสถานการณน้ำ	สยามรัฐ
5. 'ธรรมนัส'ขับเคื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลด้านเกษตร	แนวหน้า
6. 'ไชยา'รับฟังปัญหาเกษตรกรปลูกอ้อยสนับสนุนทุกด้านเร่งบริหารจัดการ	แนวหน้า
7. เกษตรฯ-ปตท.ทำMOUส่งเสริมการปลูกกาแฟ	แนวหน้า
8. ภาพข่าว: ทำ MOU	แนวหน้า
9. รองปลัดฯรุกแผนด้านการแปรสภาพฯ	แนวหน้า
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. ยกระดับโรงรวบรวมฝักและผลไม้สู่มาตรฐาน GMP	เดลินิวส์
12. มาตรการพักชำระหนี้ 3 ปี ลูกหนี้เกษตรกร-ดีเดย์1ต.ค.	มติชน



พีชอนาคต - นายฉันทานนท์
วรรณเชจร เลขานุการสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
เปิดงานสัมมนาพีชเศรษฐกิจแห่ง
อนาคต (PRE TOP FORM) จัด
โดยนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน
ที่อาคารสำนักงานบริษัท ชาวสด
จำกัด มีผู้เชี่ยวชาญด้านการ
เกษตรและผู้ประสบความสำเร็จ
ในการปลูกพีชเศรษฐกิจเป็น
วิทยากร โดยมีผู้บริหารในเครือ
มติชนให้การต้อนรับ เมื่อวันที่
27 กันยายน

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 28 กันยายน 2566

ปีที่: 33

ฉบับที่: 11992

Col.Inch: 15.38

Ad Value: 23,839

หน้า: 12(ซ้าย)

PRValue (x3): 71,517

คลิป: สีสี่



พืชแห่งอนาคต - นายจันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร ร่วมพิธีเปิดงานสัมมนา 'พืชเศรษฐกิจแห่งอนาคต PRE TOP FORM' จัดโดย
นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านออนไลน์ ในเครือมติชน ที่ห้องประชุม อาคารหนังสือพิมพ์
ข่าวสด เมื่อวันที่ 27 ก.ย.

นายกรัฐมนตรีฟังสถานการณ์น้ำ ขอชรก.ทำงานแบบลิมเหยื่อย

อ่านต่อหน้า 4

นายกรัฐมนตรีฟังสถานการณ์น้ำ ขอชรก.ทำงานแบบลิมเหยื่อย

ผู้จัดการรายวัน360° - นายกรัฐมนตรีชมชรก. ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างกะทันหัน หลัง จากเดินให้กำลังใจผู้ประกอบการในงาน โอท็อป ขอ ชรก.ทุกคนทำงานแบบลิมเหยื่อย ออกตัวแทน “รมต.ใหม่” เทียวหนักต้อง ขอโทษ นายกรัฐมนตรี เดินทางโอท็อป ให้กำลังใจ ผู้ประกอบการ “สู้ๆ และทุกอย่างจะกลับมา ดีเอง” ขณะตัวแทนภาคใต้ ขอบคุณรัฐบาล ลดค่าน้ำ-ไฟ

วานนี้ (27 ก.ย.) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง เดินทางมายัง กรมชลประทาน ถนนสามเสน เพื่อรับฟัง บรรยายสรุปสถานการณ์น้ำหลังฝนตกหนัก ต่อเนื่อง โดยการเดินทางมาครั้งนี้ไม่ได้มีการ แจ้งกำหนดการล่วงหน้า ทั้งนี้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ และนาย ประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ให้การต้อนรับ

โดยนายฯ สอบถามว่า สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคอีสาน โดยเฉพาะ จ.อุบลราชธานี ที่มีน้ำท่วมหนักซึ่งต้องเฝ้าระวัง เพราะน้ำท่วมทุกปีและท่วมนาน ซึ่งประมาณอีก 10 กว่าวัน ตนจะเดินทางลงพื้นที่ไปดูสถานการณ์น้ำ เนื่องจากทราบว่าได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

อย่างไรก็ตาม ตนมีภารกิจมาก แต่ก็มาที่นี่ เพราะเป็นห่วงเรื่องน้ำท่วม

จากนั้น นายฯ เดินเข้าไปยังห้องปฏิบัติการ ประเมินสถานการณ์น้ำ เพื่อมอบนโยบายว่า มาที่นี่เพราะมีความเป็นห่วงเรื่องน้ำท่วม ซึ่งเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมา ตนได้พบกับ สส. อุบลราชธานีหลายท่าน ซึ่งก็มีความเป็นห่วงเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย และขอฝากเฝ้าระวังในทุกจุด และจะหนักหนายอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ ในช่วงปลายเดือน ต.ค. ถึงเดือน พ.ย. ก็จะต้องมีการเฝ้าระวังด้วยเหมือนกัน

นายฯ กล่าวว่า ตนเข้าใจว่าทุกคนทำงานหนัก แต่เรื่องปัญหาน้ำท่วมก็จะมีผลกับเรื่องปัญหาเศรษฐกิจ ซึ่งจากที่ได้รับฟัง สถานการณ์น้ำในเขื่อนก็มีความเป็นห่วง เพราะยังมีน้ำน้อยอยู่ และควบคุมปริมาณน้ำฝนตกมาก ตกน้อยไม่ได้ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะเรื่องพายุที่กำลังจะเข้า ตามมาด้วยสถานการณ์ภัยแล้ง หากประชาชนเดือดร้อนจากน้ำท่วม ก็ฝากให้ดูแลอย่างใกล้ชิด ให้ลิมเหยื่อยๆ กันหน่อยในช่วงนี้ เราต้องวางแผนระยะกลางและระยะยาว เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ข้างหน้า ซึ่งตนก็จะติดตามและลงพื้นที่ไปดูด้วยกัน

“ผมทราบอยู่แล้ว ทุกท่านมีภารกิจเยอะ

รัฐมนตรีมาใหม่ก็คงเคียวหนักอยู่ เราขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน ถ้าหากมีการทำซ้ำเพิ่มขึ้น ก็ขอให้เข้าใจกัน เพราะเราเป็นผู้ใหญ่กันแล้ว เพราะประชาชนเดือดร้อน ก็ขอโทษแทนรัฐมนตรีด้วย ที่เคียวหนัก” นายฯ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้าที นายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปรับฟังสรุปผลสถานการณ์น้ำที่กรมชลฯ นั้น ได้เดินทางไป ที่อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี เพื่อเยี่ยมชมงาน OTOP Midyear 2023 ซึ่งมีนายชาติา ไทยเศรษฐ์ รมช.มหาดไทย และ นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รมช.มหาดไทย ให้การต้อนรับ และมีนายห่าน จ้อยเสียง เอกอัครราชทูตจีน ร่วมเยี่ยมชมงานด้วย

ทั้งนี้ ช่วงหนึ่งนายกรัฐมนตรีได้รับ กระเช้าจากตัวแทนภาคใต้ ซึ่งได้ขอบคุณรัฐบาล นายกรัฐมนตรี ที่ได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ช่วยเหลือในการลดค่าน้ำ ค่าไฟ และการช่วยเหลือเกษตรกรต่างๆ นอกจากนี้ ช่วงหนึ่งนายกรัฐมนตรียังให้กำลังใจผู้ประกอบการ โดยบอกว่า ให้สู้ๆ และทุกอย่างจะกลับมาดีเอง.

ห่วงน้ำท่วมอุบลฯ จ่อลงพื้นที่-ขอโทษแทน 'รัฐมนตรี' เคี้ยวขรก.หนัก 'นายกฯ' รุดเข้ากรมชลฯ ติดตามสถานการณ์น้ำ

สามเสน - เมื่อวันที่ 27 ก.ย.66 ที่ห้องปฏิบัติการรวม กรมชลประทาน ถนนสามเสน นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง เดินทางมารับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ ขนาดใหญ่ สถานการณ์น้ำในลำน้ำสายหลัก และ 4 เขื่อนหลักในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา รวมถึงกราฟเปรียบเทียบปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนทั้งประเทศและเจ้าพระยาโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า แต่เนื่องจากปัจจุบัน ประเทศไทยประสบกับพายุตีเปรสชั่น และมีปริมาณน้ำฝนจำนวนมาก ทำให้ประชาชนในหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและเกิดน้ำท่วมเป็นวงกว้างในพื้นที่ภาคอีสาน โดยมี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ และ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทานให้การต้อนรับ

โดยนายกฯ กล่าวสอบถามว่าจังหวัดอุบลราชธานีขณะนี้น้ำท่วมแล้วใช่หรือไม่ และในพื้นที่จังหวัดภาคอีสานที่มีจังหวัดน้ำท่วมหนัก โดยเฉพาะจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังอย่างจังหวัดอุบลราชธานีตนเป็นห่วงเพราะน้ำท่วมทุกปีและน้ำท่วมนาน ซึ่งประมาณอีก 10 กว่าวันตนจะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีไปดูสถานการณ์น้ำ เนื่องจากทราบว่าได้รับผลกระทบน้ำท่วม อย่างไรก็ตาม ตนมีภารกิจมากแต่ก็มาที่นี่เพราะเป็นห่วงเรื่องน้ำท่วมแล้ว

จากนั้นนายกฯ กล่าวสอบถามถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ตนเดินทางไปลงพื้นที่เมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาสถานการณ์น้ำดีขึ้นหรือไม่ รวมถึงสถานการณ์น้ำภาพรวมในพื้นที่ภาคอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและนิคมอุตสาหกรรมว่าได้รับผลกระทบอะไรหรือไม่

ขณะที่นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวยืนยันว่า จังหวัดอุบลราชธานีแม่น้ำจะท่วม แต่ตัวเมืองไม่ได้รับผลกระทบ ส่วนเขื่อนอุบลรัตน์ขนาดนี้ มีน้ำ 59% จาก 1,400 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือว่าดีขึ้น สำหรับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี น้ำจะมาช่วงปลายเดือน ก.ย. ถึงต้นเดือน ต.ค. เพราะเขื่อนป่าสักมีความจุที่ 960 ล้านลูกบาศก์เมตร หากน้ำมาที่เดียวก็จะเพิ่มขึ้นเยอะ ซึ่งเราก็ต้องมีการเฝ้ากันอย่างใกล้ชิด ในส่วนของลุ่มน้ำมูลขึ้นไป ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์มาก ขณะที่ช่วงภาคเหนือลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยามีปริมาณน้ำน้อย ช่วงบริเวณบางบาลและบางไทร

สำหรับในพื้นที่ภาคกลาง เจ้าพระยาตอนล่าง เนื่องจากฝนตกท้ายเขื่อน โดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์ที่มีปริมาณน้ำ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งเราก็ได้ใช้เขื่อนเจ้าพระยาเป็นตัวกั้นน้ำ และปกติในช่วงหน้าฝนมีการกักเก็บน้ำ แต่เนื่องจากปีนี้ปริมาณน้ำค่อนข้างน้อย ซึ่งมีการกักน้ำเพิ่มขึ้น และผันน้ำออกทางด้านขวาบริเวณคลองพระองค์เจ้าพระยาไชยานุชิต รวมถึงได้มีการส่งน้ำเข้าไปช่วยในพื้นที่การเกษตรที่ยังไม่มีการเก็บเกี่ยวอีกประมาณ 1 ล้านไร่ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย ทั้งนี้ ในพื้นที่ภาคอุตสาหกรรม สถานการณ์น้ำไม่มีปัญหาอะไร

จากนั้นนายกฯ เดินเข้าไปยังห้องปฏิบัติการประเมินสถานการณ์น้ำ เพื่อมอบนโยบายว่า ตนมาที่นี่เพราะมีความเป็นห่วงเรื่องน้ำท่วม ซึ่งเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมา ตนได้พบกับ สส. จังหวัดอุบลราชธานีหลายท่าน ซึ่งก็มีความเป็นห่วงเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ ทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายและขอฝากเฝ้าระวังในทุกจุด และน่าจะ

หนักหนาอยู่ ในพื้นที่ภาคใต้ในช่วงปลายเดือน ต.ค. ถึงเดือน พ.ย. ก็จะต้องมีการเฝ้าระวังด้วยเหมือนกัน เข้าใจว่าทุกคนทำงานหนัก แต่เรื่องปัญหาที่ท่วมจะมีผลกับเรื่องปัญหาเศรษฐกิจ

ซึ่งจากที่ได้รับฟังสถานการณ์น้ำในเขื่อนก็มีความเป็นห่วงเพราะยังมีน้ำน้อยอยู่และควบคุมปริมาณน้ำฝนตกมาก ตกน้อยไม่ได้ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะเรื่องพายุที่กำลังจะเข้ามาด้วยสถานการณ์ภัยแล้งหากประชาชนเดือดร้อนจากน้ำท่วมก็ฝากให้ดูแลอย่างใกล้ชิดให้ลืมน้อย ลืมเหนื่อยกันหน่อยในช่วงนี้เราต้องวางแผนระยะกลางและระยะยาวเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ข้างหน้า ซึ่งตนก็จะติดตามและลงพื้นที่ไปดูด้วยกัน

"ผมทราบอยู่ว่าทุกท่านมีภารกิจเยอะ รัฐมนตรีมาใหม่ก็คงเคี้ยวหนักอยู่เราขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านถ้าหากมีการกำชับเพิ่มขึ้นก็ขอให้เข้าใจกันเพราะเราเป็นผู้ใหญ่กันแล้วเพราะประชาชนเดือดร้อน ก็ขอโทษแทนรัฐมนตรีด้วยที่เคี้ยวหนัก" นายกฯ กล่าว

'ธรรมนัส' ขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลด้านเกษตร

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายไชยา พรหมา และนายอนุชานาคาศัย รมช.เกษตรฯ มอบนโยบายขับเคลื่อนงาน โดยมีนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรฯ กล่าวรายงาน และคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วม ที่กรมชลประทาน มีนโยบายและงานหลักที่สำคัญ ประการแรกคือ การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการเกษตรนำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นผลสำเร็จ การเน้นสร้างวิธีการทำงานสู่การปฏิบัติ ได้แก่ 1.การจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนภาคการเกษตรโดยเป็นศูนย์บริการร่วมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและพี่น้องเกษตรกร เพื่อให้สามารถติดต่อสอบถาม ขอทราบข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียน กลายทุกข้อให้แก่งานพี่น้องเกษตรกร ณ ศูนย์บริการร่วมเพียงแห่งเดียว 2.สร้างครอบครัวเกษตรกร บูรณาการงานเข้มแข็งเน้นการทำงานของคนทุกหน่วยงาน ต้องทำงานเป็น Team Work ให้มีศักยภาพเพื่อการทำงานระบบทีมมีประสิทธิภาพ มุ่งมั่น ร่วมแรงร่วมใจบรรลุเป้าหมายให้สำเร็จ และ 3.ขับเคลื่อนภารกิจยกระดับ MR.สินค้าเกษตร พันธุ์ ยกระดับการทำงานของ MR.สินค้าเกษตร สินค้าเกษตรทุกชนิดต้องมีผู้รับผิดชอบ เน้นทำงานเชิงรุก สร้างกลไกในการแก้ปัญหาให้ถูกจุด ทั้งสินค้าต้นตลลาดราคาตกต่ำ การลักลอบนำเข้าแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง

การรับมือภัยธรรมชาติต้องวางแผนมาตรการต่างๆ อย่างชัดเจน การปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย ถือเป็นประกาศสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน เพื่อ

ไม่ให้กระทบต่อราคาผลผลิตในประเทศ เข้มงวดในการตรวจสอบสต็อกในประเทศเพื่อควบคุมในการนำเข้า การกักตุน และเก็งกำไร โดยเฉพาะก่อนที่ผลผลิตออกสู่ตลาด ยกระดับสินค้าเกษตร เสริมศักยภาพเกษตรกร การจัดการทรัพยากรทางการเกษตร ทำการเกษตรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Go Green) ด้วย BCG / Carbon Credit ฯลฯ

ด้านนายไชยา กล่าวว่า จากที่ รมว.เกษตรฯ ได้มอบนโยบายนั้นครบถ้วนทุกประการการทำงานของเราทุกคนคงสบายใจที่เราถึงแม้จะมาจากต่างพรรค แต่มีเป้าหมายเดียวกัน จะทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ มีเป้าหมายในการให้บริการประชาชนให้ขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จ ถ้าปราศจากฟันเฟืองในการขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตรฯ ก็ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ จึงขอให้ทุกท่านทำงานร่วมกัน

ขณะที่นายอนุชา กล่าวว่า พร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายต่างๆ ที่ รมว.เกษตรฯ มอบหมาย ซึ่งนับว่าเป็นนโยบายที่ดี ครอบคลุมนโยบายรัฐบาล สำหรับนโยบายการทำงานแบบบูรณาการในหน่วยงานให้เป็นครอบครัวเกษตรกร นั้น ถือเป็นการสร้างมิติใหม่ที่จะขับเคลื่อนพัฒนาภาคเกษตรให้พี่น้องเกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รายได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ยินดีที่จะได้ร่วมงานกันสนองงานนโยบายรัฐบาลและขอขอบคุณทุกท่านไว้ล่วงหน้าที่จะร่วมมือกันขับเคลื่อนงานสู่เป้าหมาย

'ไชยา'รับฟังปัญหา เกษตรกรปลูกอ้อย สนับสนุนทุกด้าน เร่งบริหารจัดการ

นายไชยา พรหมา รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังผู้แทนสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย ชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน สหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย เข้าพบเพื่อหารือประเด็นการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรชาวไร่อ้อย ว่าได้รับฟังปัญหาเกษตรกรปลูกอ้อย และพร้อมระดมปัญหาและสานต่อโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรทันที

“สิ่งหนึ่งที่กระทรวงเกษตรฯ รับผิดชอบคือการดูแลพี่น้องเกษตรกร และในส่วนข้อเสนอของเกษตรกรปลูกอ้อย ที่ขอให้ช่วยดูแลปัญหาด้านเงินชดเชยใน

การตัดอ้อยสด เพื่อลดปัญหาหมอกควัน PM2.5 ซึ่งการสานต่อโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยลดการเผาอ้อย รวมถึงพืชอื่นๆ และจะดูแลเรื่องนี้ให้เกิดความเรียบร้อย นอกจากนี้ยังเห็นควรแก้ไข พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 เนื่องจากผลผลิตจากอ้อยสามารถต่อยอดได้ในระดับอุตสาหกรรม รวมถึงสามารถสร้างงาน สร้างผลตอบแทน กำไร และผลประโยชน์ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยตัวจริง ทั้งนี้ จะขอรับข้อเสนอของเกษตรกรนำไปหารือกับกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพาณิชย์ เพื่อแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริง” นายไชยา กล่าวและว่า จะช่วยสนับสนุนด้านอื่นๆ อาทิ พันธุ์อ้อย โรคพืช การดูแลพื้นที่ปลูกอ้อยในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) ซึ่งในอนาคตคาดหวังให้สามารถเปลี่ยนที่ดินส.ป.ก.เป็นโฉนดที่ดิน ที่สามารถแปลงเป็นต้นทุนในการทำการเกษตรได้

เกษตรฯ-ปตท.ทำMOU ส่งเสริมการปลูกกาแฟ

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เรื่อง การส่งเสริมการปลูกกาแฟ ภายใต้นโยบายตลาดนำการผลิต ระหว่างกระทรวงเกษตรฯ กับบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) โดยมีนายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ปตท.น้ำมันฯ (OR) ร่วมลงนาม พร้อมด้วยนายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่บริษัท ปตท.น้ำมันฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน ว่า การลงนาม MOU ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และขยายพื้นที่การปลูกกาแฟให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตกาแฟให้มีปริมาณผลผลิตและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ให้เกษตรกรได้ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นการปลูกพืชแบบผสมผสาน ซึ่งเป็นเกษตรกรรมแบบยั่งยืน ช่วยลดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า และปัญหาสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ยังทำให้เกิดความร่วมมือด้านการตลาด ในการรับซื้อผลผลิตกาแฟที่มีคุณภาพของเกษตรกรที่ได้ รับการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกกาแฟอย่างครบวงจร ตามนโยบาย “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” ซึ่ง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรฯ ได้มอบ แนวทางการดำเนินงานไว้ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้ สร้างโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

วันที่: พุธที่ 28 กันยายน 2566

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15490

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 15.83

Ad Value: 19,787.50

PRValue (x3): 59,362.50

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพข่าว: ทำ MOU



ทำ MOU : นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เรื่อง การส่งเสริมการปลูกกาแฟ ภายใต้นโยบายตลาดนำการผลิต ร่วมกับบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และขยายพื้นที่การปลูกกาแฟให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน

รองปลัดฯ รุกแผนด้านการแปรสภาพฯ

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นระดับประเทศต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการแห่งชาติของอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย พ.ศ. 2566-2570 ที่โรงแรมโนโวเทล ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต จ.ปทุมธานี โดยมีนายอาทิตย์ สุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมการประชุม

ทั้งนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการ

ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นระดับประเทศ เพื่อจะใช้เป็นกรอบทิศทางการดำเนินงานของประเทศ การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ 15 (SDG15) โดยมีประเด็นสำคัญที่จะต้องดำเนินการคือ 1.การทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการแห่งชาติของอนุสัญญา UNCCD ปี พ.ศ. 2566-2570 ที่เชื่อมโยงเป้าหมายและมาตรการความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน (Land Degradation Neutrality: LDN) ได้แก่ การเพิ่มสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศให้เพิ่มขึ้น การปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพยากรดินที่เสื่อมโทรมให้มีศักยภาพ และลดการ

สูญเสียคาร์บอนในดินและเพิ่มปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในดิน

2.ขับเคลื่อนการจัดทำเป้าหมายและตัวชี้วัดความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน (LDN) ในระดับพื้นที่ครอบคลุมทั้งประเทศ 3.สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาคประชาสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงประเด็นการจัดการทรัพยากรที่ดิน การถือครองที่ดิน และภัยแล้ง 4.พัฒนาแผนงานโครงการที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นที่ และ 5.พัฒนาความร่วมมือและการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางการทำงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายและองค์กรระหว่างประเทศ

เกษตรวันนี้.....● ผ่านพ้นไปด้วย ผลผลิตอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการบริหารจัด
วัย 97 ปี ต้อนรับผู้วัย 98 ปี สำหรับกรม การทรัพยากรและปัจจัยการผลิตเพื่อให้เกิด
ประมง ที่ขอให้คำนึงถึงสัญญาว่าจะพัฒนา ประโยชน์อย่างคุ้มค่า เสริม ความมั่นคงให้
และบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำไปสู่ เกษตรกรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
ภาคการประมงของประเทศให้มี เพิ่มผลผลิตและมูลค่า เพิ่มรายได้
ความเข้มแข็งและยั่งยืน โดย จากอัตราการขยายตัวของมูลค่า
การพัฒนาการผลิตสัตว์น้ำ สินค้าประมง เพิ่ม ชีวความ
และสินค้าประมงที่ได้มาตรฐาน สามารถในการแข่งขันด้วย
ฐาน ตลอดจนป้องกันปรามการ สินค้าดี มีคุณภาพ ปลอดภัย
ทำประมงผิดกฎหมาย ควบคุม และหลากหลาย ส่งเสริมผู้
"ไปกับการสร้างอาชีพประมง ประกอบการและเกษตรกรให้
ให้เกิดวิถีความอยู่ดีมีสุขให้กับ ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้า
เกษตรกรชาวประมงและประชาชน เกษตร เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับ
มาโดยตลอด.....● กรมประมงจะยังคง ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ยก ระดับ
บูรณาการขับเคลื่อนและยกระดับภาคการ การประมงไทยด้วยงานวิจัยและพัฒนา
ประมงไทย ภายใต้นโยบาย "ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้" พร้อมตอบสนองเป้าหมายการพัฒนา มุ่ง
กรรมเสริม เพิ่มรายได้" ด้วยกลยุทธ์ สร้าง เน้นเกษตรกรรมยั่งยืน.....●
สมดุลการประมงที่รักษาสีงแวดล้อมให้ได้ นายทะเล่าปลี





**ยกระดับโรงรวบรวมผัก-ผลไม้
สู่ GMP เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร**

หน้า 13

ยกระดับโรงรวบรวมผักและผลไม้สู่มาตรฐาน GMP

นายวันนา วรรณไสย ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์รักษ์น้ำลุ่มน้ำภาค กล่าวว่า พื้นที่บ้านเทอดชาติ ตำบลปลอภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ถือเป็นแหล่งปลูกผักอินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือตอนล่าง ชาวบ้านพื้นที่สูงเคยทำไร่ข้าวโพด แต่หันมาปลูกผักปลอดสารพิษภายในโรงเรือน และนอกโรงเรือน ได้แก่ ผักสลัด กอสเขียว กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค เบบี๋คอส คะน้าฮ่องกง คะน้ายอดผักนึ่งจีน กวางตุ้งฮ่องเต้ โขมเขียว โขมแดง พริกไทย ผักชีไทย แครอท ฟักทอง มะนาว ซึ่งกระบวนการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ : การผลิต การแปรรูป การแสดงฉลากและการจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ (มกษ. 9000-2564) โดยได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรเรียบร้อยแล้ว สำหรับตลาดผลผลิตผักอินทรีย์ มีการวางแผนการผลิตอาทิตย์ละ 1.5 ตัน แต่ถ้าเป็นฤดูหนาว

จะอยู่ที่ 2.5 ตัน และจัดส่งให้กับบริษัทผู้ค้าที่ จ.สมุทรสาคร จ.ปทุมธานี ตลาดชุมชน หรือตามออรัลเดอร์รายย่อยที่ต้องการ เพื่อให้คนในพื้นที่ได้รู้จัก เข้าถึง และได้บริโภคผักอินทรีย์อย่างปลอดภัย ส่วนในอนาคตวางแผนจะเปิดตลาดผักอินทรีย์ออนไลน์

ทั้งนี้ กลุ่มฯ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีความสนใจในการจัดตั้งโรงรวบรวมผักและผลไม้ที่มีมาตรฐาน GMP เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมผลผลิตของสมาชิกที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงรวบรวมผักและผลไม้สด (มกษ. 9047-2560) มุ่งเน้นความ



ปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยได้เข้าร่วมโครงการยกระดับและส่งเสริมการนำมาตรฐาน GMP ไปใช้ในสถานประกอบการ ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้รับการอบรมและการพัฒนาเพื่อยกระดับกระบวนการผลิตให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐาน GMP

“หากโรงรวบรวมผักและผลไม้สด ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP จะช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร อีกทั้งยังเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะช่วยการสร้างโอกาสในการแข่งขันในตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร รวมไปถึงการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เกษตรกรในพื้นที่”





ด้าน นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการ มกอช. กล่าวว่า มกอช. โดยกองส่งเสริมมาตรฐาน (กสม.) เห็นถึงความสำคัญในการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐานตลอดห่วงโซ่การผลิต จึงได้ขับเคลื่อนโครงการยกระดับและส่งเสริมการนำมาตรฐาน GMP ไปใช้ในสถานประกอบการ ทั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์รัษฎาน้ำจืดน้ำภาค เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว มกอช. จึงได้จัดอบรมให้ความรู้กับสมาชิก รวมทั้งจัดให้มีการดำเนินงานในสถานประกอบการให้มีความพร้อม รวมไปถึงการให้คำแนะนำด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้โรงรวบรวมผักและผลไม้ ของวิทยาลัยชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์รัษฎาน้ำจืดน้ำภาค อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการยื่นขอการรับรองตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงรวบรวมผักและผลไม้สด (มกษ.9047-2560) ต่อไป.

เด่นฉบับนี้

มาตรการพักชำระหนี้ 3 ปี

ลูกหนี้เกษตรกร

ดีเดย์ 1 ต.ค.

u.2

มาตรการพักชำระหนี้ 3 ปี

ลูกหนี้เกษตรกร-ดีเดย์ 1 ต.ค.

หมายเหตุ - มาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้เกษตรกรรายย่อย 3 ปี ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เมื่อวันที่ 26 กันยายนที่ผ่านมา วงเงินรวม 30,000 ล้านบาท โดยมาตรการการพักชำระหนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ม มาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ เห็นชอบ และอนุมัติตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้

1. รับทราบการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดมาตรการในการพักหนี้เกษตรกรและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (คณะทำงานฯ)

2. เห็นชอบมาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล (มาตรการพักชำระหนี้) และการพัฒนาศักยภาพเพื่อฟื้นฟูลูกหนี้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ผู้เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้หลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” (การพัฒนาศักยภาพเพื่อฟื้นฟูลูกหนี้ของ ธ.ก.ส.)

3. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวนรวมทั้งสิ้น 12,096 ล้านบาท ดังนี้

3.1 มาตรการพักชำระหนี้ฯ จำนวนทั้งสิ้น 11,096 ล้านบาท

3.2 การพัฒนาศักยภาพเพื่อฟื้นฟูลูกหนี้ของ ธ.ก.ส. จำนวนทั้งสิ้น 1,000 ล้านบาท

โดยมอบหมายให้ ธ.ก.ส. ทำความตกลงกับสำนักงานประมาณ (สลงป.) เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณเป็นรายปีตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงสภาพคล่องของ ธ.ก.ส. ต่อไป

สาระสำคัญ 1. ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ 13 กันยายน 2566 มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดมาตรการในการพักหนี้เกษตรกรและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นระยะเวลา 3 ปี และ 1 ปี ตามลำดับ โดยให้เสนอมาตรการพักชำระหนี้ต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วนภายใน 2 สัปดาห์ ซึ่งกระทรวงการคลังได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี้

1.1 แต่งตั้งคณะทำงานตามคำสั่งกระทรวงการคลังที่ 2142/2566 เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดมาตรการในการพักหนี้เกษตรกรและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สั่ง ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566 โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

1.2 จัดทำมาตรการพักชำระหนี้ มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด
วัตถุประสงค์	1) เพื่อลดภาระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ ธ.ก.ส. ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 ซึ่งยังไม่ฟื้นตัวและกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง 2) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภาระดอกเบี้ยให้แก่ลูกหนี้ ธ.ก.ส. 3) เพื่อเพิ่มโอกาสนำเงินไปใช้ลงทุนปรับเปลี่ยนหรือขยายการประกอบอาชีพและฟื้นฟูศักยภาพของตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ดีขึ้น
กลุ่มเป้าหมาย	เกษตรกรและบุคคลตามข้อบังคับ ธ.ก.ส. (ฉบับที่ 44 และ 45) ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ที่มีต้นเงินคงเป็นหนี้คงเหลือทุกสัญญา รวมกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ไม่เกิน 300,000 บาท และมีสถานะเป็นหนี้ปกติและ/หรือเป็นหนี้ค้างชำระหนี้ 0-3 เดือน และหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loans : NPLs) จำนวน 2.698 ล้านราย รวมต้นเงินคงเป็นหนี้ทั้งหมด 283,327.99 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2566) ทั้งนี้ ลูกหนี้ที่สามารถเข้าร่วมมาตรการต้องไม่เป็นลูกหนี้ดำเนินคดี หรือบุคคลล้มละลาย หรือสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐแล้ว รวมทั้งต้องเป็นประเภทสัญญาตามที่ ธ.ก.ส. กำหนด สำหรับลูกหนี้ที่มีสถานะเป็น NPLs จะสามารถเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ได้ เมื่อได้มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์ของ ธ.ก.ส. แล้ว
ระยะเวลาโครงการ	ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 (1 ปี)
วิธีดำเนินการ	เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ต้องการรับสิทธิพักชำระหนี้สามารถแสดงความประสงค์เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ดังกล่าวได้ตามความสมัครใจ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ทั้งนี้ ให้ ธ.ก.ส. สามารถพิจารณาขยายระยะเวลาแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม
งบประมาณ	รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ที่เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ ในอัตราร้อยละ 4.50 ต่อปี ในระยะที่ 1 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,096 ล้านบาท
เงื่อนไขอื่น ๆ	1) ลูกหนี้ที่เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ สามารถคงขึ้นหนี้เดิมไว้ได้ตลอดระยะเวลาการพักชำระหนี้และได้งดเว้นเบี้ยปรับทั้งจำนวน หากลูกหนี้ดังกล่าวแสดงความประสงค์เข้าร่วมมาตรการภายในระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ในระหว่างการพักชำระหนี้หากลูกหนี้ประสงค์ชำระหนี้ ธ.ก.ส. จะมีการเปลี่ยนลำดับการตัดชำระหนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ รวมทั้ง ธ.ก.ส. จะมีการพิจารณาสนับสนุนสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูการประกอบอาชีพ (Extended Loan) ให้แก่ลูกหนี้ที่เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ดังกล่าวด้วย 2) ธ.ก.ส. จะสามารถดำเนินมาตรการพักชำระหนี้ ได้ต่อเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบแล้ว และ ธ.ก.ส. ขอแยกบัญชีโครงการเป็นบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account : PSA) และนำผลกระทบในการดำเนินงานมาปรับตัวชี้วัดทางการเงินที่เกี่ยวข้องตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของ ธ.ก.ส. สำหรับผลกระทบที่เป็นตัวเงินนอกเหนือจากเงินชดเชยจากรัฐบาล อันได้แก่ ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.35 ต่อปี ที่ ธ.ก.ส. รับภาระจากการขอชดเชยในอัตราร้อยละ 4.50 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการตามมาตรการ ให้ ธ.ก.ส. สามารถนำมามวกลับในการคำนวณโบนัสประจำปีของพนักงานได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ ธ.ก.ส. ประสบปัญหาสภาพคล่องจากการดำเนินมาตรการพักชำระหนี้ดังกล่าวให้ ธ.ก.ส. ทหารีร่วมกับหน่วยงานภาครัฐหรือกองทุนที่มีศักยภาพในการระดมทุนที่เหมาะสมต่อไป

1.3 การพัฒนาศักยภาพเพื่อฟื้นฟูลูกหนี้ของ ธ.ก.ส. มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด
วัตถุประสงค์	1) เพื่อพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพของเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิต ลดความเสี่ยง เพิ่มรายได้ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมาตรฐานผลผลิตและผลิตภัณฑ์ สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างความสามารถในการชำระหนี้ 2) เพื่อเพิ่มทักษะของเกษตรกรให้นำเทคโนโลยี นวัตกรรม ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ 3) เพื่อเชื่อมโยงตลาดห่วงโซ่อุปทาน โดยใช้หลักตลาดนำการผลิต 4) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินด้วยทักษะทางการเงินและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เป้าหมาย	1) พัฒนาศักยภาพอาชีพเกษตรกรลูกหนี้ จำนวน 300,000 ราย (ปีบัญชี 2567) 2) ผู้ผ่านการพัฒนามีรายได้เพิ่มขึ้นหรือมีต้นทุนลดลงมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 15 3) ผู้ผ่านการพัฒนามีความสามารถในการชำระหนี้ได้เมื่อสิ้นสุดโครงการ
กลุ่มเป้าหมาย	เกษตรกรลูกค้าที่เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ และสมัครใจเข้ารับการพัฒนาตามศักยภาพ
วิธีดำเนินการ	จัดอบรมเพื่อส่งเสริมฟื้นฟูการประกอบอาชีพแก่ลูกหนี้ที่เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้
งบประมาณ	1,000 ล้านบาท

(นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์) เป็นประธาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นฝ่ายเลขานุการในคณะทำงานที่มีอำนาจและหน้าที่ที่สำคัญ เช่น ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบมาตรการในการพักหนี้เกษตรกรและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 เป็นต้น

(ดูตาราง มาตรการพักชำระหนี้)

กระทรวงการคลังได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลที่ต้องนำเสนอตามบทบัญญัติในมาตรา 27 มาตรา 28 และมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 เรียบร้อยแล้ว โดยกระทรวงการคลังและ ธ.ก.ส.พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กำหนดอัตราชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ของหน่วยงานของรัฐในการดำเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 28 พ.ศ.2565 ได้กำหนดอัตรายอดคงค้างรวมทั้งหมดของภาระที่รัฐต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ในการดำเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ต้องมียอดคงค้างทั้งหมดรวมกันไม่เกินร้อยละ 32 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่ง ณ สิ้นวันที่ 22 กันยายน 2566 ภาระที่รัฐต้องรับผิดชอบตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มียอดคงค้างจำนวน 1,000,295.186 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 31.41 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (วงเงิน 3,185,000 ล้านบาท)

ดังนั้น หากมีการอนุมัติการดำเนินการตามมาตรการพักชำระหนี้ งบประมาณ 11,096 ล้านบาท และการพัฒนาศักยภาพเพื่อฟื้นฟูลูกหนี้ ธ.ก.ส. ผู้เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ งบประมาณ 1,000 ล้านบาท จะส่งผลให้ภาระที่รัฐต้องรับผิดชอบ ซึ่งเมื่อรวมที่อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว จะมียอดคงค้างเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1,012,391.186 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรา ร้อยละ 31.79 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งยังคงไม่เกินอัตราร้อยละ 32 ที่คณะกรรมการได้ประกาศกำหนดไว้